



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

.....
ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรอง
ไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๓๔๖ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางพัชรียา พรหมศร ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางคล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.๒ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่
๓๐๘๒๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๓ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่
๓๐๘๕๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จำนวน ๒ ราย ดังนี้

นายบุญฤทธิ์ เสีงไต้ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

/กำหนด..

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่ ห้องประชุมพุทธโสธร
ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบ one page พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์โดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ